

Số: /TCNDK-HCKT
V/v tăng cường công tác phòng, chống
cúm gia cầm lây sang người

Diên Khánh, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện Công văn số 1116/SLĐTĐTBXH-VP ngày 03/4/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 495/KSBT-SKM&YTTH ngày 23/3/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trong trường học.

Theo thông tin của Cục thú y- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch cúm gia cầm vẫn đang được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, thời điểm này hiện đang là giai đoạn chuyển mùa và thời tiết có nhiều thay đổi bất thường thuận lợi cho vi rút cúm gia cầm phát triển. Vì vậy, luôn tiềm ẩn nguy cơ cúm gia cầm lây sang người.

Để chủ động phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trong trường học và cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, Trường Trung cấp nghề Diên Khánh kính đề nghị các đơn vị thuộc Trường tích cực triển khai các nội dung sau:

- Đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức cho cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh nhà trường về nguy cơ mắc bệnh, nguyên nhân, đường lây, các biện pháp phòng, chống và dấu hiệu nhận biết bệnh cúm gia cầm lây sang người.

Sử dụng tài liệu truyền thông sẵn có của tỉnh và trung ương, ưu tiên các tài liệu truyền thông có thể chuyển tải nhanh qua hệ thống truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội như video clip, clip phát thanh, và các tài liệu truyền thông dưới dạng đồ họa.

Truy cập vào website Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương (<http://t5g.org.vn/cum-ah5n1>) để tham khảo thêm thông tin và tài liệu truyền thông bệnh cúm gia cầm lây sang người.

- Để chủ động phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người, khuyến cáo cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh nhà trường cần thực hiện:

+ Đảm bảo ăn chín, uống chín; Không sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc làm thức ăn; Không ăn tiết canh, chỉ sử dụng gia cầm đã được nấu chín.

+ Thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

+ Khi phát hiện có gia cầm, chim ốm chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng. Thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

+ Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học.

- Bệnh chưa có vắc xin tiêm phòng bệnh, cần đưa người có dấu hiệu như sốt, ho, đau ngực, khó thở... đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

- Phối hợp với cơ quan y tế tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người.

Trên đây là các nội dung nhằm đảm bảo công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người trong trường học và cộng đồng. Đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, HCKT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Tạo